



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พิพิธภัณฑศรุษโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ ได้จัดโครงการ “พิพิธภัณฑศรุษ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗” ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ทางวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและจุดประกายเยาวชนให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี การมีศีลธรรม และคุณธรรมในเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต รู้คุณค่า ความหมายของผืนแผ่นดินไทย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของ “พญาครุฑ” เทพพาหนะพระนารายณ์ ที่ใช้สื่อ ความหมายแทนความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม อีกทั้ง ครุฑยังมีความผูกพันคู่กับบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของไทย “ตราพระครุฑพ่าห์” ด้วยเนื้อหา ที่เข้าใจง่ายและการจัดแสดงที่ทันสมัยพร้อมผู้นำชม เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสืบสานสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์ ให้คงอยู่ในสังคมไทย ขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทัศนศึกษา โครงการฯ ณ พิพิธภัณฑศรุษ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่ตั้งอยู่ภายใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย๙A ตำบลแพรภษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการวันศุกร์และวันเสาร์ วันละ ๓ รอบ ได้แก่ ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. และผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรทุกท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑศรุษ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘ -๘๘๒๓๙๐๐ หรือที่ garudamuseum.ttb@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้ำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

ป.ว.อล. (ลายเซ็น) KCC นพทพ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1949
วันที่ 31 พ.ค. 2567
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๘๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากพิพิธภัณฑครุฑ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาติว่า ได้จัดโครงการ “พิพิธภัณฑครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗” ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ทางวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี การมีศีลธรรม และคุณธรรมในเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต รู้คุณค่า ความหมายของผืนแผ่นดินไทย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของ “พญาครุฑ” เทพพาหนะพระนารายณ์ ที่ใช้สื่อ ความหมายแทนความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม อีกทั้ง ครุฑยังมีความผูกพันคู่กับบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของไทย “ตราพระครุฑพ่าห์” ด้วยเนื้อหา ที่เข้าใจง่ายและการจัดแสดงที่ทันสมัยพร้อมผู้นำชม เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญและคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสืบสานสัญลักษณ์ แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์ ให้คงอยู่ในสังคมไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ทัศนศึกษาโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑครุฑ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๙A ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการ วันศุกร์และวันเสาร์ วันละ ๓ รอบ ได้แก่ ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. และผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ใบประกาศเกียรติบัตรทุกท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘ - ๘๘๒๓๙๐๐ หรือที่ garudamuseum.ttb@gmail.com

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

- สอ. แด่ประธานสภามณฑลวัฒนธรรมอีสาน

ในสัปดาห์ที่ ๑๒๓. คัดเลือกอีก ๑๖ พิพิธภัณฑครุฑ

- ข้าราชการแอด ๐๒๓. ในพื้นที่การรบ

ก.ส.

นางสาวกนกพร ล้างาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖